

# Vedana resort @ spa

## NƠI ẤY BÌNH YÊN...

NẾP MÌNH BÊN BỜ PHẢ THANH BÌNH VÀ ẸM Ằ, KHU NGHỈ DƯỠNG VEDANA LAGOON LÀ MỘT ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG, HIỆN LÊN THUẦN KHIẾT TRONG LÀN NƯỚC ẸM ĐẸM CỦA CON PHẢ DÀI MỆNH MÔNG - MỘT TRONG NHỮNG PHẢ LỚN NHẤT Ở ĐÔNG NAM Ằ. VEDANA LAGOON NẰM GIỮA HAI ĐI SẰN VẰN HOẰA THẾ GIỚI NỔI TIẾNG: HUẾ VÀ HỘI AN.



**T**rải dài trên mặt nước và trên ngọn đồi rộng 27 hecta, khu nghỉ dưỡng mở ra một màu sắc mới về khuyñh hướng trang trí nội thất trang nhã, phù hợp trong khung cảnh êm đềm tựa như tranh vẽ của miền quê yên bình đan xen giữa truyền thống cổ điển và tiện nghi hiện đại, bao gồm 27 villas, bungalows và 2 nhà thuyền.

**Pool family houses** - Kiến trúc thanh thoát tao nhã, chủ yếu tập trung vào các vật liệu tự nhiên. Mỗi ngôi nhà gồm có hai phòng ngủ được ngăn bởi một nhà bếp, có bể bơi riêng, ban công riêng, và khu vườn thơ mộng hướng ra mặt phả. Mô hình nhà này rất thích hợp cho những ai muốn tìm một chốn bình yên riêng tư cho gia đình nhỏ thân yêu của mình.

**Pool honeymoon villa** - Với bể bơi riêng, phòng tắm thiết kế nhẹ nhàng tao nhã, và có thêm vòi tắm sen ngoài trời, *Pool honeymoon villa* là một không gian riêng tư tuyệt vời cho những cặp uyện ương đi hưởng tuần trăng mật.

**Aqua bungalow** - Nhà được xây dựng theo lối kiến trúc lạ ở trên mặt nước, tất cả các aqua bungalow đều có ban công và bậc thang để bạn có thể dễ dàng xuống bơi, tham gia các môn thể thao dưới nước, hay thưởng ngoạn vẻ đẹp của ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà yên ả.

**Aqua pool bungalow** - Có thiết kế độc đáo giống như aqua bungalow, aqua pool bungalow cũng có ban công đón nắng và những bậc thang nhỏ dẫn xuống nước, ngôi nhà nổi lên trên mặt phả như một kiệt tác tinh xảo.

**Lagoon view bungalow** - Gồm một phòng khách, một phòng ngủ rộng rãi hướng ra đầm phả; và từ hành lang thoáng đãng bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh đầm phả bao la bát ngát.

**Honeymoon houseboat** - Có một cabin trong mỗi phòng, honeymoon houseboat mang đến cho du khách cảm giác mới lạ về kiến trúc nhà ở độc đáo. Bên cạnh đó, kiểu nhà thuyền này được bài trí sắp xếp khá tinh tế với không gian tắm nắng, khoảng sân nhỏ đón ánh mặt trời và một phòng ăn riêng. Cũng với lối thiết kế thanh tao lịch lãm này xen lẫn với tiện nghi hiện đại, du khách không những được đắm mình trong không gian riêng tư mà còn tận hưởng được những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn. Đến với *Honeymoon houseboat*, du khách còn có cảm giác bông bênh trong làn nước tinh khiết và không khí thật trong lành ở đây.

Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ, chu đáo với những tiện nghi hiện đại, như DVD, truyền hình vệ tinh, quầy bar nhỏ trong phòng với thiết bị phả trà và café, két sắt an toàn, điện thoại quốc tế, điều hoà nhiệt độ, đồ dùng cá nhân. Các *villa* và *bungalow* đều có phòng ngủ rộng và không gian thoáng mát, phòng tắm trang nhã với vòi sen ngoài trời. Mỗi *villa* có một khu vườn riêng để du khách có thể ngắm những rừng núi bao la trải dài cùng với phả tam giang bát ngát.



Du khách có thể thưởng thức những món ăn ngon trong nhà hàng hay nghỉ ngơi thư giãn tại cape bar của Khu nghỉ dưỡng *Vedana Lagoon*.

**The horizon (chân trời) restaurant** - Nằm giữa trung tâm khu resort, cộng với tầm nhìn ngoạn mục từ trên ngọn đồi ra con phả rộng lớn, *Nhà hàng Horizon* hiện lên như một đất như mọi giới du khách đến thư giãn và thưởng thức hương vị của các món ăn hấp dẫn.

**The sunset seafood restaurant** - Hãy đến và thưởng thức những món ăn tươi ngon, mới lạ của địa phương như cá hanh, cá chỉ vàng, tôm, cá mú, hoặc các món nướng trong khung cảnh thơ mộng. Chắc chắn bạn sẽ trải qua một ngày thật tuyệt vời, khi có buổi ăn tối đáng nhớ dưới ánh sáng của muôn vì tinh tú và làn gió thoảng đưa.

**The twilight experience** - Bạn sẽ có một buổi tối được ngắm ánh hoàng hôn thật lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người trong lều tranh mộc mạc.

**The cape bar** - Ẩn mình trong những sắc hoa miền nhiệt đới đa dạng và phong phú, cape bar thật sự là một nơi lý thú để du khách thư giãn và nghỉ ngơi.

Đến với *Vedana Lagoon*, bạn có thể tham gia vào hoạt động và các môn thể thao dưới nước khác nhau như: tennis, ném phi tiêu, bóng chuyền,... Không những thế, du khách còn tìm được nhiều cảm giác mới mẻ và niềm hứng khởi dưới ánh mặt trời và làn nước óng ánh rực rỡ tại Khu nghỉ dưỡng *Vedana Lagoon*. Bạn cũng có thể dễ dàng lựa chọn những hoạt động ở trên đất liền hay trên mặt nước. Các lớp học như *ayurveda*, *meditation* (thiền), *reiki*, *taichi*, hay *yoga* sẽ giúp bạn tìm thấy sự cân bằng và bình yên trong tâm hồn. Bạn cũng có thể lựa chọn một lớp học chỉ cho riêng mình hay cùng với mọi người tùy thích ■

*vedana resort @ spa*

Đèo Mũi Né, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế  
Tel: 054.3 819 397  
Email: info@vedanalagoon.com  
Website: www.vedanalagoon.com

